

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการและการจัดการ ระหว่างเวลา 14.00-15.30 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	ดร.สิทธิพร เขาอู่	การเผยแพร่ผลการวิจัย เป็นข้อกำหนดสำคัญประการหนึ่งของแหล่งทุนหรือ สถาบันการศึกษา ในการขอรับการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ ทั้งระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ก.พ.อ. (2551) กำหนดให้นำเสนอ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ทั้งนี้ไม่นับผลงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
2	ผศ.จากรุวรรณ กมลสินธุ์	งานวิจัย หมายถึงผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย วิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบและข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อ ต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์
3	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	การเผยแพร่งานวิจัยสามารถทำได้ในลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไปตาม กลุ่มเป้าหมายและสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร แต่ลักษณะการเผยแพร่ผลการวิจัยที่ได้รับ ความสำคัญและถือว่ามีผลกระทบในแวดวงวิชาการมากคือการเขียน ได้แก่ การเขียนบทความ วิจัย เอกสารทางวิชาการ การพูดโดยการนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบ การบรรยาย อภิปราย
4	อ.วิรัช กาฬภักดิ์	รูปแบบการเขียนบทความวิจัยอาจแตกต่างกันไปบ้าง ในเรื่องหัวข้อ คำที่ใช้ ขึ้นอยู่กับ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งผู้สนใจจำเป็นต้องศึกษาและยึดถือรูปแบบตามที่วารสารหรือแหล่งเผยแพร่กำหนด แต่โดยทั่วไปมีโครงสร้างใกล้เคียงกัน และเป็นลำดับเช่นเดียวกับรายงานการวิจัย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5	อ.อัครณัฐชา ทองลา	สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เสนอสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญตาม วัตถุประสงค์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ให้สอดคล้องกัน ในลักษณะเดียวกันกับบทสรุป ใน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วารสารบางชื่อแยกหัวข้อนี้ออกเป็นสามหัวข้อ วารสารบางชื่อ รวมหัวข้อสรุปและอภิปรายผล และแยกข้อเสนอแนะเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง บทความวิจัยบางเรื่อง นำเสนอโดยมีตารางแผนภูมิที่สำคัญหรือจำเป็น ประกอบด้วยและบางวารสารกำหนดให้ใส่เฉพาะ ตารางที่สำคัญในส่วนภาคผนวกท้ายบทความ

**สรุปประเด็น :**

1. การเผยแพร่ผลการวิจัย เป็นข้อกำหนดสำคัญประการหนึ่งของแหล่งทุนหรือ สถาบันการศึกษา ในการขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ
2. งานวิจัย หมายถึงผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย วิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
3. การเผยแพร่งานวิจัยสามารถทำได้ในลักษณะที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตาม กลุ่มเป้าหมายและสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร
4. รูปแบบการเขียนบทความวิจัยอาจแตกต่างกันไปบ้าง ในเรื่องหัวข้อ คำที่ใช้ ขึ้นอยู่กับ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งผู้สนใจจำเป็นต้องศึกษาและยึดถือรูปแบบตามที่วารสารหรือแหล่ง เผยแพร่กำหนด
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เสนอสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญตาม วัตถุประสงค์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ให้สอดคล้องกัน